



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพมหานครกิจจออนไลน์	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายรัฐมนตรีเป็นประธานว่า นายกฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่กทม. และให้มีการกระจายหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน</p> <p>นพ.สุชัช กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพจากฝุ่นจะพบ 2 รูปแบบ คือ แบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง จากสถิติที่ติดตามโดยกรมควบคุมโรค ไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มเฉียบพลัน เช่น โรคหอบหืด หรือภูมิแพ้ผิดปกติ แต่สธ.มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้สถานการณ์ของฝุ่นพิษลดลงตามลำดับ</p> <p>นายบุญฤทธิ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ข่าวสารใกล้ชิด รวมถึงให้ความรู้แก่นักเรียนในการสังเกตตัวเอง กรณีเกิดอาการแพ้จากฝุ่น โดยจะแจ้งเพิ่มเติมให้ครูประจำชั้นติดตามดูแลเด็กเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว และมีการติดต่อประสานกับรพ.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนเรื่องการประกาศให้ลดหรืองดกิจกรรมกลางแจ้ง หากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน ผอ.สถานศึกษาสามารถพิจารณาตามที่เหมาะสมได้</p>
มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ส่งทีมนักวิชาการสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 บริเวณสถานีรถไฟในกทม.และปริมณฑล ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดปริมาณมลพิษอากาศ เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซล ไม่เผาขยะหรือใบไม้ และป้องกันไม่ให้มลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกาย</p>
มติชน NewTV ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	<p>-เสนอข่าว รพ.ศิริราช ม.มหิตล จัดแถลงข่าว "มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5" โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ช่วงม.ค. -มี.ค. ยังคงเจอสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ได้เรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศปิด ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ AirVisual หากเป็นสีส้มหรือสีแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ อาจารย์ภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิตล แนะนำพาเด็ก ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงไปอยู่พื้นที่ไกลเคียงที่ระดับสีส้มหรือสีเหลือง หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้หน้ากากหรืออุปกรณ์ป้องกัน และจากการศึกษาระหว่างบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องฟอกอากาศ พบว่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้กำจัดฝุ่น ในพื้นที่สีแดงจึงควรเพิ่มเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองอากาศ PM 2.5 ได้</p> <p>รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ฝุ่น PM2.5 กระทบสุขภาพ 2 ส่วน คือ 1.ผลเฉียบพลัน เกิดได้กับทุกคน ขึ้นกับความเข้มข้นของมลพิษ จะมีอาการแสบตา แสบจมูก ระคายคอ มีเสมหะ ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปอดเรื้อรัง ฤกษ์ลมโป่งพอง ภูมิแพ้ ไนซิส ทำให้มีอาการมากขึ้น 2.ผลระยะยาว คือ กลุ่มเด็กถึงคนอายุ 20 ปี ฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดการระคายเคืองของปอดไม่ต่างจากควันบุหรี่ จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้เหมือนกับบุหรี่ในเวลา 10-20 ปีข้างหน้า ส่วนการใช้หน้ากาก N 95 ต้องให้กระชับกับใบหน้าจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 95 % แต่หากไม่กระชับจะลดเหลือ 60-70% หรือ 30-40 % กรณีใช้หน้ากากธรรมดาควรใช้ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่หากใช้แผ่นเดียวอาจต้องใช้ที่ชุบเสริม 2 ชั้น ซึ่งมีผลทดสอบว่าสามารถป้องกันได้ 40 % แต่ทั้งนี้ต้องคล้อง และห้ามนำไปชุบน้ำก่อน</p> <p>ศ.นพ.วินัย วนานุกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวว่า การศึกษาในประเทศที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ยุโรปบางประเทศ พบว่าช่วงที่บรรยากาศมีฝุ่น PM2.5 สูง มีผู้ป่วยเข้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ห้องฉุกเฉินสูงขึ้น และเสียชีวิตจากโรคทางปอดและหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น ส่วนในระยะยาว ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีฝุ่นเป็นเวลานาน พบว่ามีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น ที่สำคัญหากมีสารบางอย่างในฝุ่น เช่น สารโลหะหนักบางชนิด หรือสารก่อมะเร็ง จะมีอัตราการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งปอด</p> <p>รศ.ดร.ชชนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า การดำเนินชีวิตท่ามกลางปัญหาฝุ่นละออง คือ 1.หาข้อมูลว่าสภาพอากาศ ซึ่งที่กังวล คือสีส้มและสีแดง แต่หากในครอบครัวมีกลุ่มเสี่ยง อาจพิจารณาที่ระดับสีเหลือง 2.การป้องกันตัวเอง เช่น เลื่อนหรือปรับเวลาในการเดินทาง หาลู่ลมป้องกัน ส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงไม่สามารถสวมหน้ากากได้ตลอด ให้อยู่ในอาคารแล้วออกมาเท่าที่จำเป็น 3.ป้องกันคนกลุ่มเสี่ยง โดยพยายามให้อยู่ในบ้าน หากอยู่ริมถนนต้องระวังอย่าเปิดประตูบ่อยๆ รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต้องพิจารณาแนวทางช่วยเหลือพนักงานที่เจ็บป่วย มีโรคประจำตัว โดยการหาลู่ลมป้องกัน</p> <p>รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ กล่าวว่า พืชเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นในระยะยาวต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น</p>
ไทยรัฐออนไลน์	-เสนอข่าว ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เปิดเผยว่า ฝุ่นละอองขนาด PM10 ที่มาจากการก่อสร้าง การเผาถ่านแฉ่ง มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ แต่กำจัดง่ายด้วยการฉีดน้ำหรือฝน ส่วนฝุ่นละออง PM2.5 ที่จับจุมกรองไม่ได้ และทะลุทะลวงเข้าร่างกายผ่านถุงลมปอดได้
มติชน	-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริง 2 ราย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ที่ก.พาณิชย์ (สนามบินน้ำ) บริเวณหน้าปริมณีย ฝั่งโรงพยาบาลสวัสดิการ 2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 25,000 ชิ้น และหากพบเห็นการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ไม่เป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
มติชน ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เชียงใหม่นิวส์	-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2561 ว่า คุณภาพน้ำ 59 แม่น้ำสายหลัก และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 45 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 เกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 12 โดย 5 อันดับแหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ลำตะคองตอนล่าง ทำนบดินตอนล่าง พังราดตอนบน ทำนบดินตอนกลาง
เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ ThaiPBS nationTV	<p>คุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไปมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั่วประเทศ 33 จังหวัด รวม 63 สถานี พบจำนวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานมากกว่าร้อยละ 20 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ดาก สระบุรี สงขลา และที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 9 จังหวัด ได้แก่ เลย นนทบุรี ปทุมธานี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส</p> <p>ส่วนสถานการณ์ขยะมูลฝอย มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 27.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ประชากรและประชากรแฝงแรงงานเพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนของเสียอันตรายจากชุมชน มีขยะเกิดขึ้น 638,000 ตัน ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 เป็นอื่น ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 ส่วนขยะมูลฝอยติดเชื้อ เกิดขึ้น 55,497 ตัน ร้อยละ 50 มาจากรพ.สังกัดสธ. ร้อยละ 24 จากรพ.และคลินิกเอกชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 90</p>
ไอเอ็นเอ็น	-เสนอข่าว นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณหน้าม.กรุงเทพ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และสั่งการให้ทุกอำเภอดูแลประชาชนชนเขตพื้นที่ของตนเองและประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
ไอเอ็นเอ็น	-เสนอข่าว นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าฯปราจีนบุรี กล่าวถึงกรณีมีการโพสต์ข้อมูล จ.ปราจีนบุรีค่าฝุ่นละอองเกิน ได้มอบหมายให้สสจ.ปราจีนบุรีตรวจสอบ พบว่าเขตพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ มีการเผาหญ้าบ้าง มีรถยนต์-จักรยานยนต์หนาแน่น และเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม แต่ยังไม่พบปัญหาด้านค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ได้กำชับให้มีหนังสือแจ้งเตือนไปในทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังการเผาตอซังข้าวในพื้นที่เกษตรหรือย่านอุตสาหกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก-ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
เว็บไซต์สนุก	-เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้ไปดูปัญหาฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการเร่งด่วน คือ ตรวจสอบให้บริษัทรับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุคลุมป้องกันฝุ่นตามที่กฎหมายกำหนด

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ประชาไท	<p>คำรักษาพยาบาลรพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว คณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าว "ภาคประชาสังคมยื่นยัน เดินหน้ากำกับราคาคำรักษาพยาบาล น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการ คอบช. ด้านบริการสุขภาพ กล่าวว่า ข้ออ้างของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ระบุว่าอาจปิดกั้นความสามารถด้านการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ไม่เหมาะสมกับธุรกิจบริการสุขภาพ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทุกคนต้องใช้บริการ จึงควรคำนึงถึงเรื่องค่าบริการที่เป็นธรรมมากกว่าเรื่องการแข่งขัน และกลุ่มองค์กรผู้บริโภคไม่สนับสนุนนโยบายเมดิคอล ฮับ เพราะทำให้มีการดึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปสู่ภาคเอกชน ส่งผลให้คำรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น</p> <p>นายสมชาย กระจ่างแสง มุลนิธิเข้าถึงเอดส์ อธิบายว่า หากไม่มีการควบคุมกำกับราคายา เวชภัณฑ์ และคำรักษาพยาบาล อาจเป็นแรงจูงใจทำให้แพทย์บางคนย้ายจากรพ.รัฐไปให้บริการในรพ.เอกชน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งอาจทำให้คำรักษาพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย</p> <p>น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายเรื่องถูกเรียกเก็บคำรักษาพยาบาลแพง รัฐจึงควรมีมาตรการกำกับดูแลคำรักษาพยาบาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และขอให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับบริการสุขภาพดำเนินการอย่างสุจริต โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสม ภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม</p> <p>ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการ คอบช. กล่าวว่า เชื่อว่าประเทศไทยสามารถควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และคำรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานได้ เช่น ให้กรมบัญชีกลางช่วยควบคุมและกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบวกกำไรเพิ่มให้รพ.มีกำไรเพื่อนำไปพัฒนาเรื่องต่างๆ ส่วนผู้เข้ารับบริการไม่ต้องจ่ายค่ารักษาสูงเกินจริง</p> <p>ผศ.ดร.สุจิตรา ตูลยาเตชานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า หุ่นของรพ.เอกชนส่วนใหญ่มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในธุรกิจด้านบริการสุขภาพ จึงเห็นด้วยกับควบคุมราคาของธุรกิจดังกล่าว</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การที่รพ.เอกชนสามารถกำไรมากกว่า 33.7% ถือว่าสูงเกินไป ดังนั้นรัฐบาลต้องทำหน้าที่กำกับดูแล หากมองว่ารพ.เอกชนเป็นทางเลือก ฝั่งผู้บริโภคจะรณรงค์ให้ไม่ต้องใช้รพ.เอกชน และขอขอบคุณว.พาณิชย์ที่ผลักดันให้สินค้ายาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าควบคุมเข้าครม.</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>-เสนอข่าว รมว.พาณิชย์จะเสนอครม.ในวันที่ 22 ม.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินค้าและบริการควบคุม ประจำปี 2562 ตามมติของกกร. 52 รายการ ซึ่งรวมถึงเวชภัณฑ์ และบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล หาก ครม.อนุมัติ คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นจะได้หารือในรายละเอียด เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป</p> <p>นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงแถลงการณ์สมาคมรพ.เอกชน ที่อ้างว่าประกาศอัตราค่ายา เวชภัณฑ์ และบริการต่างๆ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลและประกาศ สธ. อยู่แล้ว ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุมราคา ว่า เป็นคนละเรื่องกัน เพราะกฎหมายสถานพยาบาลจะกำกับดูแลทางด้านเทคนิคของสถานพยาบาล ขณะที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะดูแลเรื่องราคาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไป แต่เบื้องต้นต้องขึ้นบัญชีเป็นสินค้าและบริการควบคุมก่อน</p> <p>นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกันก่อนเข้าครม. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ สมาคมอยู่ภายใต้พ.ร.บ.การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ซึ่งบัญญัติชัดเจนว่าภาครัฐไม่สามารถมาควบคุมหรือกำกับได้ในด้านการแข่งขัน</p> <p>นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มองว่า การผลักดันยา-เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ให้เป็นสินค้าควบคุม ไม่น่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจรพ.เอกชน เนื่องจากทุกแห่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวอยู่แล้ว ปัจจุบันยามีหลายระดับราคา ขึ้นอยู่กับรพ.จะเลือกใช้ ส่วนคำรักษาพยาบาลต้องให้คิดตามต้นทุนจริง เพราะเวลานี้รพ.เอกชนคิดคำรักษาต่ำกว่าต้นทุน โดยใช้กำไรค้ายามาเฉลี่ย ส่วนแนวทางการปรับตัว ต้องใช้เทคโนโลยีไอที และ AI เพื่อให้ต้นทุนให้ต่ำลง พร้อมทั้งผลักดันแพทย์ประจำบ้านมากขึ้น ส่วนรพ.รัฐต้องปรับปรุงมาตรฐานบริการให้ใกล้เคียงเอกชน พร้อมเสนอให้ควบคุมการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อป้องกันรพ.ลงทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วมาคิดในค่ายาหรือเวชภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้เป็นสินค้า-บริการควบคุม ควรปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด</p> <p>ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า การควบคุมราคาและการบริการของรพ.เอกชนต้องแยกให้ชัด เพราะรพ.มีทั้งดูแลคนต่างชาติและดูแลคนไทย และรัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียน</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ โอเอ็นเอ็น มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.จากรุวรรณ เสงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า นายกฯ ได้สั่งกำชับ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ก.ยุติธรรม สธ. ก.พาณิชย์ และก.ศึกษาธิการ เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนหลังรัฐบาลปลดล็อกสิทธิบัตรกัญชา เพื่อป้องกันไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่าจะเปิดให้ใช้แบบเสรี</p> <p>ด้าน ศ.พิเศษ วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัด ยธ. กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลง กัญชายังคงเป็นยาเสพติด แต่จะมีการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยในเรื่องกัญชาได้ รวมถึงอาจมีการอนุญาตให้มีการปลูกในลักษณะของการควบคุม โดยสธ.เป็นหน่วยงานที่ดูแลควบคุม</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สิ่งที่จะทำไม่ใช่การนำกัญชามาเป็นยารักษาโรค แต่มีการนำมาสกัดซึ่งสารที่ได้จะไม่มียาเสพติด และนำสารสกัดที่ได้มาผลิตยาเพื่อใช้ในการลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากโรคต่าง ๆ ที่มีงานวิจัยรองรับ</p> <p>นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดก.พาณิชย์ ย้ำว่า ขณะนี้มูลค่าของจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กัญชาเข้ามาแล้ว 13 คำขอยืนยันว่ารับคำขอตามขั้นตอนแต่ยังไม่ได้มีการคุ้มครองหรือพิจารณาคำขอใด เพราะต้องรอพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสารสกัดจากกัญชาและสารสกัดจากพืชทั้งหมดไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้</p> <p>ด้าน นายสมชาย แสวงการ อดีตประธานคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ สนช. กล่าวว่า กระบวนการออกกฎหมายกัญชาได้ผ่านการพิจารณาของ สนช.แล้ว อยู่ในระหว่างการรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่เอื้อต่างชาติเพราะผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญทุกประการ</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ภริณวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ให้ความเห็นกรณีก.พาณิชย์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.) เป็นผู้ศึกษาผลกระทบของการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า ว่างานวิจัยหลายชิ้นของศจย.เคยระบุว่าบุหรีไฟฟ้าเป็นอันตราย ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของต่างประเทศ แม้บางครั้งเครือข่ายและศจย.พูดถึงผลการวิจัยเล่มเดียวกัน แต่เลือกพูดแต่ผลที่เป็นด้านลบ หาก ศจย.รับหน้าที่ทำการศึกษาคั้งนี้ ผลการศึกษาอาจไม่เป็นกลาง จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังก.พาณิชย์ เพื่อให้แต่งตั้งหน่วยงานอิสระอื่นมาทำการศึกษาแทน</p>
<p>www.77kaoded.com ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เรียกร้อง รพ.ยะลาจัดครัวไทย-ที่พัทสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นายพงศ์พันธ์ จันทรเล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา พร้อมกลุ่ม 60 คน ร่วมกันเดินแสดงพลังพร้อมอ่านแถลงการณ์ เรียกร้องให้รพ.ยะลา และรพ.รัฐทุกแห่ง 1.ต้องจัดครัว-อาหารคนไทยที่นับถือพุทธเป็นสัดส่วน 2.ต้องจัดให้มีอาคารหรือห้องพักรักษาสำหรับสงฆ์อาพาธเป็นสัดส่วน หากรพ.ยะลา หรือรพ.รัฐในพื้นที่ ไม่ดำเนินการ สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา สมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ชายแดนชายใต้ และภาคีเครือข่าย องค์กร ประชาชนคนไทยพุทธ ทั่วประเทศ จะดำเนินการต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ทั้งด้านกฎหมาย หรือด้านมวลชน</p> <p>ด้าน นส.นภศร ศิริมังคะโล ตัวแทนชาวไทยพุทธ ใน จ.ยะลา เปิดเผยว่า การมีครัวไทยในรพ.เป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ผ่านมามีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่เรื่องเงียบไป อ�กให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนแก้ไขปัญหาหากขาดแคลนทุนทรัพย์ ชาวพุทธพร้อมที่จะช่วยเหลือ</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ prachachat.net</p>	<p>ระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการแสดงความยินดีกับนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ประจำปี 2018 ที่จ.เชียงใหม่ ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งระบบสาธารณสุขไทยต้องมีทั้งระบบป้องกันและระบบรักษา สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำในวันนี้คือการสร้างความเข้มแข็งในระบบการป้องกันให้มากขึ้น จึงมี อสม. รพ.สต. ต้องหาทางทำให้ประชาชนแข็งแรง พร้อมกับทำให้ระบบการสาธารณสุขเข้มแข็งไปพร้อมกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
TNN	
คมชัดลึก	<p>โครงการ 30 บาท</p> <p>-เสนอสรุป นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงโครงการ 30 บาท ว่า จะต่อยอดให้ดีขึ้นเป็นโครงการ 30 บาทพลัส ครอบคลุมการรักษาโรคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นำระบบไอทีและออนไลน์มาใช้ สร้างระบบใกล้เคียงและเยียวยาความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลที่มีเหตุสุดวิสัย ปรับระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้บุคลากรทำงานด้วยความสุข ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารรพ.ในพื้นที่ และให้ผู้บริหารรพ.มีอิสระในการบริหารงานโดยยึดรูปแบบรพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รวมทั้งปรับระบบการจ้างงานให้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และปรับปรุงระบบห้องฉุกเฉินของรพ.ทั่วประเทศทั้งภาคเอกชนและรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงอื่นที่ไม่จำเป็นมาใช้</p>
มติชนออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ Newtv	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เพียงครึ่งเดือนแรกของปี 2562 พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ มีข่าวความรุนแรงในครอบครัวสูงถึง 28 ข่าว เป็นข่าวฆ่าคนในครอบครัว 20 ข่าว ฆ่าตัวตาย 4 ข่าว และถูกทำร้ายสาหัส 4 ข่าว เกือบครึ่งใช้ปืนเป็นอาวุธ กว่าร้อยละ 41 มาจากความหึงหวง ร้อยละ 19 เมฆา เสงพยา ก.การพัฒนาสังคมฯ ควรตั้งวอร์รูมวิเคราะห์สถานการณ์แต่ละพื้นที่ บูรณาการกับหน่วยงานทุกฝ่ายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือได้ทันที และในระยะยาวควรรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิถีคิดชายเป็นใหญ่</p>
www.thaigov.go.th 77kaoded.com acnews.net	<p>โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เยี่ยมหน่วยแพทย์โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดราชบูรณะบำรุง เขตบางแค กทม. ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดบริการในช่วงที่ 2 ก่อนปิดโครงการสำหรับผลการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ผ่านมาในช่วงที่ 1 ของกทม.ทั้ง 6 โซน วันที่ 12 - 18 ธ.ค. 2561 มีประชาชนเข้ารับบริการทั้งสิ้น 4,287 คน</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ตรวจสอบร้านสปา/นวด ในกทม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสปา/นวดทั่วกทม.ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เริ่มจาก 5 เขต คือ วัฒนา ราชเทวี บางซื่อ จอมทอง สีสม ก่อนขยายผลให้ครบ 50 เขตภายในม.ค.นี้ โดยแจ้งผู้ประกอบการฯ ที่ได้หนังสือเตือนมายื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการฯ กับกรมสบส.ภายใน 30 วัน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบการที่ป้ายใช้คำว่าสปาหรือนวดจะถือว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หากพบแอบแฝงบริการทางเพศ จะให้ปลดป้ายชื่อร้านทันที พร้อมดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ ขอให้ไม่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด สอดรับนโยบายรพ. สธ.ที่ต้องการให้เด็กวัยเรียนสูงที่สุดมีส่วนเต็มศักยภาพ และมีทักษะด้านไอคิวเกิน 100 โดยกำหนดตัวชี้วัดปี 62 ให้เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงที่สุดส่วนร้อยละ 68 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยอายุ 0-5 ปี เตี้ยร้อยละ 10.6 ต่ำขึ้นจากเดิม แต่ยังมีภาวะอ้วนร้อยละ 9.1 และเมื่อเข้าสู่วัยเรียนพบเด็กอายุ 6-14 ปี ภาวะเตี้ยดีขึ้น แต่ภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.1</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอดต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านการดูแลจัดประสบการณ์การเรียนรู้-การเล่น และด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่เด็กไทย IQ เกิน 100 และ EQ ที่ดีขึ้น</p>
ข่าวสด	<p>เตรียมร่างกายก่อนสวดมนต์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำก่อนสวดมนต์ประชาชนควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้วยการยกแขนขึ้น-ลง เอียงตัวไปทางซ้าย-ขวา กำมือ-แบมือ และหากมีเวลาพักในช่วงสวดมนต์ ควรเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินหรือการบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้ประมาณ 10-30 วินาที แต่ละท่าทำอย่างน้อย 4 ครั้ง โดยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ยืดจนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ แล้วนั่งค้างไว้ ระหว่างการยืดเหยียดให้หายใจเข้าออกตามปกติ ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่า อาจนั่งเก้าอี้แทนการนั่งกับพื้น เพื่อลดอาการปวดเข่าและทำให้สวดมนต์ได้นานขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เร่งพัฒนาสติปัญญาเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยชั้นป.1 ในปี 2561 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 94.73 ต่ำกว่าปี 2559 เกือบ 3 จุด กรมฯ จึงเร่งการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียน เริ่มตั้งแต่ 11 ม.ค. 2562 ที่สถาบันราชานุกูลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้เพียงแค่มีสติปัญญาดีเพียงอย่างเดียว แต่พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้บุตรหลานมีทักษะด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นรากฐานของกระบวนการคิด ตัดสินใจและการกระทำที่มีส่วนช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>อก.มอทยา-เวชภัณฑ์แก่เด็กนักเรียนที่ประสบภัย</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผอ.องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสสจ.นครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 มอทยา เวชภัณฑ์ ชุดของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และยาตำราหลวง 1,000 ชุด มูลค่า 3 แสนบาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยจากพายุปาบึก</p>
<p>thestandard.co</p>	<p>สารปนเปื้อนในสาหร่ายทะเลบกรอบ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงผลตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่วและแคดเมียม ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลบกรอบ 13 ตัวอย่าง จาก 12 ยี่ห้อ พบว่า มี 2 ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่ว ได้แก่ สาหร่ายย่างกรอบปรุงรสแผ่นยักษ์รสดั้งเดิม ตราเอ็มแอนด์เค และสาหร่ายทะเลบกรอบรสดั้งเดิม ตราकिनจิง ส่วนอีก 11 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนของตะกั่ว แต่ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนแคดเมียมพบว่ามีสารปนเปื้อนทุกตัวอย่าง แต่มี 1 ตัวอย่าง ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของ อย. คือ สาหร่ายทะเลปรุงรสอากิโนริชนิดแผ่น ตราकिनจิง มีแคดเมียม 2.34 มก./กก. แต่หากเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้สามารถพบปริมาณแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.2 มก./กก. จะไม่ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง และจากการเปรียบเทียบปริมาณสาหร่ายที่ 100 กรัม พบยี่ห้อที่มีปริมาณโซเดียมน้อยที่สุดคือ สาหร่ายทอดสไตล์ญี่ปุ่นรสคลาสสิก ตราเก้าแก่น้อย 468 มก./ 100 ก. ส่วนยี่ห้อที่มีปริมาณโซเดียมมากที่สุดคือ สาหร่ายทะเลปรุงรส (รสเผ็ด) ตราหมีแพนด้า 9,230 มก.</p> <p>น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งข้อสังเกตว่า มาตรฐานของอย. ควรต้องดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงขอเสนอให้ อย. ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายพร้อมบริโภคให้ดีเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้บริโภค</p>
<p>เว็บไซต์ Mthai</p>	<p>รพ.เอกชนในเชียงใหม่ปฏิเสธการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นายธนวัฒน์ อายุ 43 ปี พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ มีบาดแผลบริเวณ หัวไหล่ คิ้วแตก ปากแตก หลังมือถลอก ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวอยู่ด้านหน้ารพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังถูกปฏิเสธการรักษาโดยไม่มีเหตุผล</p> <p>ด้าน ร.อ. นพ.ภูริวรรณ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยให้นายธนวัฒน์นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายื่นที่งานประกัน สสจ.เชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคจากรถ สามารถเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใดก็ได้ โดยค่ารักษาเบื้องต้นไม่เกิน 3 หมื่นบาท</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ประชาไท</p>	<p>สปสข.ร่วมรำลึกหมอสงวน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขานุการสปสข. นำคณะรองเลขานุการ สปสข. พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร สปสข. ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (กองทุนนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึก 11 ปีการจากไปของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขานุการ สปสข.คนแรก และผู้นำในการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>กสทช.เร่งให้บริการแพทย์ทางไกล</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-64) และได้จัดทำแผนของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมาใช้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่จะต้องเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุในอนาคต และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในทุกมิติและทุกด้าน</p> <p>นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.มีแผนนำเทคโนโลยี 5G โดยระบบการให้บริการแพทย์ทางไกล เชื่อมโยงกับรพ.สต. เพื่อทำการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุใน 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน โดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ยังขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขัง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>นวัตกรรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน</p> <p>-เสนอข่าว วช.มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดี ให้อุปกรณ์วัดการหายใจและนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบพกพา ช่วยวัดการหายใจแบบเรียลไทม์ แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยจะจัดแสดงและรับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2562 ณ ไบเทค บางนา กทม.</p>
เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์	<p>สมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยผลการวิจัยตำรับสมุนไพรเพิ่มน้ำนมแม่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้เกือบ 5 เท่า โดยไม่มีผลข้างเคียง โดยได้ทำการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ลูกชืด ชิง และขมิ้น ภายใต้สิทธิบัตรแบรนด์ “ฟีนูแคปพลัส” จาก บ. สมุนไพรบ้านอาจารย์ จก. ซึ่งได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สามารถกินได้ทันทีหลังคลอดแต่ไม่ควรทานระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากลูกชืดมีผลต่อการบีบตัวของมดลูก อาจทำให้คลอดก่อนกำหนดได้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โรคชิคุนกุนยา</p> <p>-นายอำนาจ พดุงษ์พิกุล มัคคุเทศก์อาชีพ จ.สงขลา เปิดเผยว่า สื่อมวลชนประเทศมาเลเซียเสนอข่าวเตือนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยกเลิกการเดินทางเข้ามาประเทศไทย ซึ่งข่าวที่แพร่ออกไปอาจกระทบต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเชื้อสายอินเดียในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เตรียมจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันทิวาลี 19-21 ม.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาหาดใหญ่ กล่าวว่า ประชาชนและผู้ป่วยต่างหวั่นวิตกกับโรคชิคุนกุนยาที่กำลังแพร่ระบาดอย่างมาก จึงต้องมีนโยบายจัดรณรงค์ให้ความรู้และการรักษา โดยเฉพาะการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ ภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้ประชาชนเสี่ยงเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยในปี 2561 พบผู้ป่วยชิคุนกุนยา 3,551 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ไข้หวัดระบาด</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลญี่ปุ่นออกคำเตือนไข้หวัดระบาด หลังจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศเกินกว่า 1 ล้านคน โดยร้อยละ 72 ของผู้ป่วยในกรุงโตเกียวติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H1N1 นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาญี่ปุ่นควรเพิ่มการระวังด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขของรัฐบาลสถาน ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 -17 ม.ค. 2562 มีผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 แล้ว 40 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อ 1,036 คน ทางกรมเตรียมออกตรวจตามบ้านเพื่อหาผู้ติดเชื้อ ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน โดยตรวจประชาชนไปแล้วกว่า 5,100 คน ขณะเดียวกันขอให้แพทย์แจ้งล่วงหน้าหากจะลางาน</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch